



Bỏ Phiếu ADEM Trực Tuyến

Tất cả các cử tri yêu cầu phiếu bầu trực tuyến chậm nhất vào 12 giờ trưa ngày 31 tháng 1 sẽ được gửi thông tin bỏ phiếu của mình qua đường bưu điện đến địa chỉ mà cử tri đã đăng ký. Chúng tôi sẽ bắt đầu gửi thông tin vào ngày 31 tháng 1.

Phiếu bầu ElectionBuddy dành cho cử tri trực tuyến sẽ mở vào Trưa Thứ Bảy tuần này, ngày 1 tháng 2. Trang web để bỏ phiếu là CADEM.ORG/ADEMBALLOT. Cử tri yêu cầu bỏ phiếu trực tuyến sẽ nhận được thư qua đường bưu điện kèm theo **Số ID Người Tham Gia (PIN) gồm 10 chữ số** và Mật Khẩu để bỏ phiếu trên ElectionBuddy.

Hoạt động bỏ phiếu sẽ được mở cho đến 6 giờ chiều ngày 23 tháng 2. Quý vị phải gửi phiếu bầu trước thời hạn đó. Chúng tôi không chấp nhận các phiếu bầu ElectionBuddy Mở không được gửi chậm nhất vào thời hạn đó.

Nếu cử tri đã yêu cầu thông tin bỏ phiếu trực tuyến và có email trùng khớp với email trong hồ sơ cử tri, cử tri cũng sẽ nhận được thông tin bỏ phiếu trực tuyến qua email bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 1 tháng 2 năm 2025.

Hướng Dẫn Bỏ Phiếu Trực Tuyến

Quý vị có thể bỏ phiếu cho tối đa 14 ứng cử viên. 7 Ứng Cử Viên OSIF hàng đầu và 7 Ứng Cử Viên Đại Biểu Địa Hạt Hạ Viện (ADD) SIF hàng đầu sẽ được tuyên bố là những người giành chiến thắng. Nếu quý vị chọn 15 ứng cử viên trở lên, ElectionBuddy sẽ không cho phép quý vị gửi phiếu bầu. Quý vị được phép bỏ phiếu cho bất kỳ tổ hợp ứng cử viên OSIF hoặc SIF nào.



SIF - Nữ Tự Xưng **OSIF** - Không phải Nữ Tự Xưng

Các ứng cử viên **đủ điều kiện gia nhập Ban Chấp Hành** có nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành thành viên Ban Chấp Hành cho Địa Hạt Hạ Viện này. **Quý vị có thể bỏ phiếu cho nhiều ứng cử viên Đủ Điều Kiện Gia Nhập Ban Chấp Hành.**

Đây là Phiếu Bầu Kín Một Phần. Khi cuộc bầu cử kết thúc, chúng tôi sẽ công khai tất cả các phiếu bầu nhưng phiếu bầu sẽ không ghi tên cử tri.

Vui lòng truy cập <https://adem.cadem.org/> để biết hướng dẫn bỏ phiếu chi tiết bao gồm các thông tin về các ứng cử viên và bản tuyên bố của ứng cử viên nếu có. Người Tham Gia ADEM cũng sẽ tìm thấy các nguồn thông tin về địa điểm bỏ phiếu trực tiếp và hỗ trợ bổ sung để thực hiện quy trình ADEM 2025.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email đến địa chỉ adem@cadem.org.